
 
 

Skólaráðsfundur 4. júní 2025 

Mættir: Álheiður, Hjördís, Berta, Eiríka, Trausti Steinn, Agnea, Birta, Þórey,  

Dagskrá  

1. Nemendaráð kemur í heimsókn og kynnir málstefnuvinnu 

Nemendaráð kom og kynnti málstefnu Engjaskóla, fóru yfir tilgang, af hverju 
málstefna skiptir máli, hvernig við getum hjálpast og lásu yfir málstefnusáttmála 
Engjaskóla. Einnig fóru þau yfir það hvernig sáttmálinn var unninn í skólanum. Skólaráði 
leist vel á og samþykkti sáttmálann. 

2. Rekstrarstaða skólans 

Staðan er nokkuð góð, engin stór frávik. 

3. Framkvæmdir 

Verið að bíða eftir að gluggum verði skipt út. Er á dagskrá. 

4. Skipulag á vordögum og skólalok 

Skipulag vordaga skv. skóladagatali. Kom fram frá foreldrum að  ekki er nógu vel staðið 
að tilkynningum um frídaga frá Brosbæ og uppbrot frá skólanum. Vilja fá eitt dagatal frá 
skólanum þar sem koma fram öll uppbrot á vorin bæði frá skóla og frístund. Mikið að 
halda utan um fyrir foreldra.  

5. Farið yfir drög að starfsáætlun næsta skólaárs 

Skólanámskrá og umbótaáætlun í vinnslu. Verður sett inn á heimasíðuna. 

6. Umræða og samþykkt á málstefnu 

Sjá lið 1 

7. Starfsmannamál  

Vantar einn kennara í 1.bekk – er verið að auglýsa. 1.bekkur stefnir í ca. 42 nemendur 

8. Önnur mál 

Engin önnur mál 

 

Fundaritari 

Hjördís Guðmundsdóttir 


